



PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN THE USA
MIỀN TRUNG ĐÔNG - ĐOÀN ANRÊ DŨNG LẠC

11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20904 • ☎ (240) 339-3390 • ✉ tntadl@gmail.com • 🌐 www.tntadl.org

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Cha Tuyên Úy, quý Sơ Trợ Úy
- Quý Ân nhân, quý Phụ Huynh
- Quý Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh các cấp

Trước hết, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc xin gửi lời chào thân ái và lời chúc bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến toàn thể quý vị. Thay mặt cho Ban Chấp Hành Đoàn Anrê Dũng Lạc, con xin trân trọng kính mời cha Tuyên Úy, quý sơ Trợ Úy, quý Phụ Huynh, quý Huynh Trưởng cùng tất cả các em Đoàn Sinh đến tham dự buổi picnic của Đoàn. Đây là dịp để mọi thành viên trong Đoàn gặp gỡ, kết thân, và vui chơi trong tinh thần đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Buổi picnic sẽ được tổ chức tại:

Địa Điểm: Rock Creek Regional Park
(Lake Needwood - Picnic Area 1)
15700 Needwood Lake Circle, Rockville, MD 20855

Thời Gian: Thứ Bảy (22/06/2013), từ 9g30 sáng đến 4g00 chiều

Lệ Phí: \$5.00 mỗi em (tiền chèo thuyền)

Để tiện việc sắp xếp xe và thức ăn, phiền mọi người ghi danh và cho chúng con biết số người tham dự trước ngày 20 tháng 6. **Xin lưu ý: vì được đi chèo thuyền nên các em Đoàn Sinh phải điền đơn tham dự, em nào không có đơn sẽ không được tham gia vào buổi picnic này.** Ngoài ra, chúng con tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của quý phụ huynh trong việc chuyên chở và nấu nướng cho các em. Xin quý phụ huynh cho các em có mặt tại nhà thờ vào lúc 9g30 sáng. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Trưởng Lập qua số điện thoại (240) 643-5106.

Sau cùng, Đoàn chúng con rất mong được gặp Cha Tuyên Úy, quý Sơ Trợ Úy, quý Phụ Huynh, quý Huynh Trưởng cùng tất cả các em Đoàn Sinh. Sự hiện diện đông đủ của mọi người trong buổi picnic nói lên sự nhiệt tình, yêu thương, và quan tâm của quý vị và cũng là niềm khích lệ lớn lao cho Đoàn chúng con. Một lần nữa xin mọi người cố gắng thu xếp thời gian và công việc để đến tham dự buổi picnic.

Nguyện xin Chúa Giêsu tuôn đổ muôn hồng ân đến trên mọi người và xin Ngài gìn giữ mọi thành viên trong Đoàn luôn được bình an và khỏe mạnh, qua lời cầu bầu của Thánh Anrê Dũng Lạc.

Làm tại Beltsville, Maryland – Ngày 30 tháng 5, 2013.

Hợp thỉnh,

Lm. Đaminh Vũ Ngọc An
Tuyên Úy Đoàn

Thay mặt Ban Chấp Hành Đoàn,

Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Đoàn Trưởng